

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ความดีไม่ได้เกิดจากการทำชั่ว

ผู้กำกับ จากนสพ.พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณ์ธรรม วันจันทร์ที่ 18 ต.ค.47

วิบากกรรมติดจรวด !!

วันนี้ต้องขอกัยท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องความเป็นพระป่าที่ผมเขียนมาถึงตอนที่ 6 แล้ว โดยได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนกลางกับอาหารบิณฑบาต ซึ่งทางปฏิบัติพระป่าท่านจะนำมาแบ่งปันกันด้วยความยุติธรรมและตามความจำเป็นแก่เพศสมณะ ไม่คิดว่าเป็นของกู เป็นเฉพาะของกู หรือเที่ยวตู่เอาของส่วนกลางซึ่งเป็นของสงฆ์มาเป็นของตน หรือเอาไปส่งส่วยแก่พระผู้ใหญ่ เหมือนเรื่องราวอื้อฉาวที่กำลังเกิดขึ้นกับวัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำต้องขอพักเรื่องพระป่าไว้ก่อน !

เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวัดหลวงพ่อโสธร ดังที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์และทางหน้าจอทีวีนั้น ที่จริงเรื่องนี้จะเกิดความเสียหายต่อวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วโลกให้ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้เลย หากผู้เป็นใหญ่ในวงการสงฆ์มีจิตยุติธรรม

ในเมื่อรู้แล้วว่าหลวงพ่ोज้าอาวาส ท่านมีปัญหาในเรื่องการดูแลทรัพย์สินของวัดแล้วทำไมผู้เป็นใหญ่ในวงการสงฆ์ถึงไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ รู้ทั้งรู้ว่าหลวงพ่อวัดโสธรท่านเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ข้อปฏิบัติด้านจริยาพระสังฆาธิการก็มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อยู่แล้ว

ทำไมถึงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตามตอน ??

หรือว่าสำหรับหลวงพ่อวัดโสธรมีข้อยกเว้น ! ยกเว้นเช่นเดียวกับพระผู้ใหญ่บางรูปที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีกรรม ??

แนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์นั้นให้ถือเป็นความลับ ห้ามไม่ให้แพร่งพรายให้คนภายนอกรู้ เพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของพระศาสนา ไม่ให้ใครตราหน้าว่า ได้เกิดความเน่าเฟะขึ้นในวงการสงฆ์

ทำไมเล่าถึงปฏิบัติลัดขั้นตอนรวบหัวรวบหางเอาไปดำเนินการเสียเอง แล้วรีบตัดสินชนิดที่ห้ามไม่ให้มีอุทธรณ์ฎีกา

พิธั พิลัง ! หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโสธรท่านอายุเกือบจะเก้าสิบอยู่ร่มแล้ว ท่านสร้างความเจริญให้แก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองมานานนับชั่วอายุคน แต่ทำไมเวลาท่านถูกกล่าวหาว่าหย่อนยานในเรื่องการดูแลทรัพย์สินสมบัติของวัดเพียงเท่านั้น ทำไมถึงต้องถูกปลดท่านในทำนองประจานกันด้วย ??

ว่ากันว่าเถอะ วัดหลวงพ่อโสธรนั้นใครๆ ก็รู้ว่ามีผลประโยชน์ซึ่งเป็นเงินสดเข้าวัดนับวันละหลายแสนบาท แต่ถ้าจัดงานพุทธาภิเษกสิ่งมงคลก็จะมีเงินไหลมาเทมาเข้าวัดนับเป็นสิบล้านร้อยล้านบาท ผลประโยชน์ตั้งที่วณนี้เองที่ทำให้พระผู้ใหญ่จากส่วนกลางต้องมาขอความสนับสนุนในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ กับวัดนี้อยู่บ่อยครั้ง ทั้งในเรื่องการเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล และการเคลื่อนไหวที่ชนพระเถรมาเชียร์ให้กำลังใจพระผู้ใหญ่บางรูป

การจ่ายเงินส่วนกลางของวัดไปช่วยเหลือกิจการพระผู้ใหญ่ในส่วนกลาง หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านจ่ายให้ตามร้องขอมิได้ขาด แต่ผู้ที่ได้หน้ากลับไม่ใช่หลวงพ่เจ้าอาวาส ส่วนจะเป็นใครนั้นคงพิจารณาได้จากพฤติกรรมอันมิชอบของพระรูปหนึ่งที่กระเหี้ยนกระหือรืออยากขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแทนนั้นแหละ

ไม่พ้นไปจากการปล้นบัลลังก์เจ้าอาวาส !

ความยุติธรรมกำลังเฟื่องฟูในวงการสงฆ์ กระบวนการยุติธรรมที่เอวางไว้ดีแล้ว กลับไม่ถือปฏิบัติ ฉีกกฎหมายเถรสมาคมที่มีมาช้านานทั้งอย่างไม่แยแส จู่ๆ ก็นำเรื่องนี้เข้ารายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยไม่ต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมตามระเบียบที่วางเอาไว้ดีแล้ว พอพูดในที่ประชุมจบก็อ้างเป็นมติมส.

ผู้ถูกเชือดหมดสิทธิ์จะร้องขอความยุติธรรม

วิบากกรรมจึงติดจรวด !!

ทันทีที่ออกข่าวปลดเจ้าอาวาสโดยไม่เป็นธรรม บ่ายวันเดียวกันพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งก็ถูกห้ามส่งโรงพยาบาล คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจาก 2 โรงพยาบาลใหญ่ต้องช่วยกันผ่าตัดช่วยชีวิตแบบฉุกเฉิน ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหาเนื้อร้ายทางแล็บ ปกปิดข่าวสนิทห้ามมิให้แพร่งพรายออกไปภายนอก

พิจารณาตัวตนบ้างเถอะ เขาแก่ เราก็ก่อนแก่ เขาป่วยได้ เราก็ก่อนป่วยได้ เมื่อปลดเขาด้วยอ้างว่าแก่ ก็ควรปลดตัวเราเองได้ตามวิบากกรรม !!

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา อย่าปิด ความจริงปิดไม่ได้ ความจริงจริงตลอด ปิดไม่อยู่ บอกแล้ว นี่ก็ออกมาตามความจริง ไปผ่าตัดหรืออะไร บางคนเขาว่าไปผ่าตัดพวงทำ ว่าเป็นมะเร็ง ปิดไม่ปิดก็มีคนมาเล่าให้ฟัง เราได้ยินอย่างนี้ก็ต้องเปิดออกมาใช้ไหม ว่ามะเร็งกินทำ อ้าว เขาว่าอย่างนั้น เราเปิดเผยยังบอก

โยม กราบเรียนเพิ่มเติมครับ เขาประกาศทางไอทีวี ช่วงนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ป่วยก็เลยมอบให้สมเด็จพระวัดชนะสงครามปฏิบัติหน้าที่แทน

หลวงตา ท่านองค์นี้ทราบที่ท่านเป็นธรรมมาตั้งแต่เดิมนะ ก็ไปอ้างธรรม ผู้เป็นธรรม วัดชนะสงครามท่านเป็นธรรม แต่ความไม่เป็นธรรมเราเป็นผู้ทำเอง ก็อย่างนั้นละมันปลิ้นปล้อนพวกนี้ แหมเราเห็นศาสนาที่เลอะเทอะที่สุดก็คือปัจจุบันนี้แหละ ตั้งแต่เราบวชมาก็ไม่เคยเห็น จนสลดสังเวชนะเรื่องเหล่านี้ เห็นใหม่นั่นยกทัพออกมาตีกันเหมือนหมา ไม่ใช่เหมือนพระ หัวโล้นๆ ผ่าเหลืองๆ ยกทัพออกมาตีกัน เขาเอามาติดไว้ที่หน้าศาลาเห็นใหม่ ละ เป็นพระทำไมจะทำอย่างนั้นได้ลงคอ ทำไม่ได้ ไม่มี ตั้งแต่สัตว์พระพุทธรูปเจ้าก็ไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้ทำลาย นี่ทำไมยกทัพออกมาอย่างนี้ ผ่าเหลืองๆ หัวโล้นๆ ดูเอาซิ

เรานี้พูดจริงๆ คือเราไม่มีอะไรที่จะตอบรับใคร ทั้งดีทั้งชั่วเข้ามาหาเราไม่ติด บอกจั้นเลย มีแต่ความสลดสังเวชกับโลกที่สกปรกแสนสกปรกเท่านั้นเอง ว่าอะไรขึ้นมาเราไม่มีส่วน เราพูดจริงๆ เปิดอก บอกว่าเราไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้ เราก็อ้างไปพูดไปอย่างนั้นแหละ เราไม่มี จะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเรา เรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมด จะโจมตีแบบไหนก็เท่าเดิม ยกยอกก็เท่าเดิม เข้าหาเจ้าของ โจมตีคนอื่นก็คือโจมตีเจ้าของ ยกยอกคนอื่นก็คือยกยอกเจ้าของ ไม่ไปไหนแหละ มาที่นี้ อย่างหลวงตาบวชนี้พูดจริงๆ เปิดอกแล้วมาได้ ๕๕ ปี เข้าใจไหม

นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์เดียว เป็นศาสดาสามโลกธาตุ ดูซิพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริง นี่เปิดออกมาจากหัวอกนี้ก็ธรรมอันเดียวกันทำไมจะไม่จริง ก็จริงอันเดียวกันทำไมจะพูดไม่ได้ ความชั่วเขาทำเต็มโลกเต็มสังสาร เปิดเผยอย่างเต็มโลกเต็มสังสารเขายังเปิดเผยได้ทำได้แล้วเขาก็พูดได้ ทำไมเราจะพูดไม่ได้ เราก็อ้างได้เช่นเดียวกัน ทั้งดีทั้งชั่วเป็นของจริงด้วยกัน พูดได้เสมอกัน

เราสลดสังเวชนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาเห็นคราวนี้ เราไม่มีส่วนอะไรเลยมีแต่ปลงธรรมสังเวช จะว่าได้ว่าเสียกับอะไรเราบอกได้ว่าเราไม่มี เราพอทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะติฉินนินทาหรือสรรเสริญเยินยอ ไม่เข้าทั้งนั้น บอกพอคำเดียว ไม่เข้า มีแต่ความสลดสังเวชกับโลกที่สกปรกเท่านั้น ให้ท่านทั้งหลายพิจารณา ให้แก้ออก ตัวสกปรกมันอยู่ใน

หัวใจเรา มันแสดงออกจากหัวใจเป็นกิริยาทำทางต่าง ๆ ออกจากหัวใจทั้งนั้น ให้พากันแก้หัวใจ ให้ดูหัวใจตนเอง อย่าไปดูแต่โน้นแต่นี้ อันนั้นดีอันนี้ดี หาดิหาชมอันนั้นอันนี้ หัวใจเจ้าของที่เป็นไฟอยู่ในหัวอก เผาหัวอกทั้งวันทั้งคืนไม่ติไม่ชมไม่แก้ไม่ไข จนกระทั่งวันตายก็ตายไปด้วยความจมนั้นแหละถ้าไม่แก้เนะ ถ้าแก้แก้ได้เวลานี้ยังไม่ตาย ตายแล้วจะนิมนต์พระมากุสลา ๕๐๐ วัดก็ตามเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะการทำอยู่กับเจ้าของ ใครจะไปแบ่งเอาดีเอาออกได้ ถ้าดีออกได้พระพุทธเจ้าก็จะสอนว่า เอ้า ใครจะทำอะไรก็ทำเถอะตายแล้วหลวงตาองค์เดียวเท่านั้นไปกุสลาให้ กวาดออกหมดความชั่วไม่ให้มีเหลือพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ

กุสลา ธมฺมา ก็คือธรรมที่ทำให้คนให้ฉลาด สอนแก้ไขตัดแปลงตนเองให้ฉลาดขึ้นมา ก็เป็นความดีแก้ตนขึ้นมาเท่านั้นเอง ก็ไม่ทราบว่าจะไปสร้างอะไรนักหนา ความดีความดีไม่ได้เกิดจากการทำชั่วนะ การทำชั่วเกิดความทุกข์ เกิดความชั่วขึ้นมา การทำดีต่างหากเกิดความดีความสุขความเจริญขึ้นมาก็เห็นกันหยก ๆ ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนมานี้ เมืองไทยเราอยู่ท่ามกลางศาสนา แล้วผู้ที่ทรงศาสนานี้เสียเองเป็นผู้สร้างความชั่วช้าลามก แล้วโลกเขาจะกราบไหว้ได้ยังไง ไม่มีใครจะกราบไหว้ หมาก็ไม่กราบจะว่าอะไร ลงคนไม่กราบแล้วหมามันจะมีอำนาจยิ่งกว่าคนไปกราบได้ยังไง หมาก็ไม่กราบ ให้พากันพิจารณาพิจารณานะ นี้เป็นธรรมสอนเราทั้งนั้นแหละ อย่าทำอย่างนั้น ดูไม่ได้เลย โลกนี้แตกถ้าขึ้นทำอย่างนี้กัน

เพียงแสดงขึ้นมาสี่สี่เทือนโลกขนาดไหน นั่นเห็นไหมรูปภาพออกมานั้น พระยกทัพออกมาจะมารบเข้าศึกศัตรูทั้งหลาย เหมือนขรราวาสญาติโยม เหมือนทหารตำรวจเขารักษาชาติบ้านเมือง อันนี้รักษาอะไร นี่คือทำลาย นั่นเขาทำเพื่อรักษา อันนี้ทำเพื่อทำลาย มันต่างกันนะ ถ้าพระออกไปทำอย่างนี้ก็เพื่อทำลาย ตำรวจทหารเขารักษาชาติบ้านเมือง เขาทำลายเข้าศึกศัตรูต่างหาก เขาไม่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองของเขา มีตำรวจทหารไว้รักษาเป็นรัฐบาล กำแพงบ้านกำแพงเมืองกำแพงชาติ นั่นเป็นประโยชน์ จึงมีมาประจำ แต่พระนี่ไปเป็นอย่างนั้นไม่เคยมี ไม่มีที่ไหน มันอุตรออกมาหาอะไรทำอะไรให้โลกเขาได้สดสังเวชกัน เฉพาะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธเราดูไม่ได้เลย ดูพระแบบนี้ละ พากันพิจารณานะ

เราพูดจริงๆ เราไม่มีอะไรกับโลก มีแต่ความสดสังเวชเท่านั้น เอ้อ พระพุทธเจ้าก็สอนพอแล้ว นี่พวกเป็นมหาเสียด้วย เป็นมหาแต่เปลี่ยนสละพยัญชนะตัวหน้าตัวหลังพลิกใส่กัน เปลี่ยนมหาให้เป็นหมามันก็เปลี่ยนได้ยากอะไร ก็คนเปลี่ยน มหาที่ตั้งขึ้นมา หมาก็ตั้งขึ้นมาได้ เปลี่ยนไปไหนก็เปลี่ยนได้ซิ อู๊ย สดสังเวชจริงๆ นะจิตใจนี้เมื่อมันต่ำลงไป

แล้วมันจะไม่ดูเลยนะของดีบของดี จะดูตั้งแต่ของชั่วช้าลามก ถือว่าเป็นของดี เป็นอย่างนั้นแหละ มีเท่านั้นละ

อ้าย ปวดขา ต้องเหยียดออก ว่าวิบากกรรมๆ นี่หลวงตาบ๊วก็เป็นวิบากกรรมเหมือนกันดูเอาซิ มันมีด้วยกันทุกคนวิบากกรรม ใครอย่าไปปวดต่อกรรมนะ พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า นตฺถิ กมฺมสมฺมํ พลํ ไม่มีอานุภาพใดสามแดนโลกธาตุนี้จะเหนืออานุภาพแห่งกรรมไปได้ อานุภาพแห่งกรรมเหนือโลกเลย นั่นฟังซิ ใครจะไปเก่งกว่ากรรม เก่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ฉิบหายทั้งนั้นแหละ นตฺถิ กมฺมสมฺมํ พลํ อานุภาพแห่งกรรมนี้เหนือทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอได้เลย ดีเสมอไม่ได้ นั่นท่านบอกไว้แล้ว พวกนักพิจารณานะ ไม่มีใครเหนือกรรมไปได้เลย แล้วยังจะอวดเก่งกว่ากรรมไปได้ยังไง เหนือไม่ได้เหนือกรรม ท่านสอนให้ระมัดระวัง กรรมดีให้สั่งสมให้ดี กรรมชั่วสั่งสมเท่าไรก็ชั่วไปตลอด

เห็นไหมเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ท่านทรงบำเพ็ญขนาดสลบไสล ใครไปรู้ไปเห็นท่าน ท่านไปประกาศตนที่ไหน ท่านก็ทำโดยลำพังพระองค์เอง ตรัสรู้ปั้งขึ้นมาใครรู้เมื่อไร พระองค์เองรู้ก่อน เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมรู้ตามลำดับลำดับกัน ดังท่านแสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พวกเทวดาตั้งแต่ภุมมเทวดานี้ พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว สะเทือนขึ้นไป ภุมมเทวดาบอกเทวดาชั้นจาดุมเรื่อย ๆ บอกกันเป็นลำดับ ว่าธรรมชาติที่เลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วในโลกๆ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ขึ้นไปถึงพรหมโลก ๑๖ ชั้น ในขณะเดียวกันเท่านั้นถึงกันหมดเลย พระองค์ไปประกาศที่ไหน ทำไมโลกเขารู้ได้ เทวบุตรเทวดาก็รู้ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ไปประกาศที่ไหน

ความจริงเป็นอยู่ในพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ทรงรู้ก่อน พวกนี้ก็รู้ตามลำดับลำดับ ประกาศก้องกันเลย อิติหิ เตน ขณฺเณ เตน มุหุตฺเตน, ยาว พุรฺหมฺโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคฺจฺฉิ เรื่องกระทบกระเทือนไปถึงหมื่นโลกธาตุ ทสฺสทฺสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุกระเทือนไปหมดในขณะเดียวกันเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นี่ละของเลิศเลอกระเทือนไปหมดเลย พระพุทธเจ้าทำพระองค์เดียวไม่ประกาศให้ใครทราบแหละ แต่ทำไมทราบกระจายกันไปหมดถึงขนาดนั้น เรียกว่าปิดไม่อยู่ของจริง ชั่วก็จริง ดีก็จริง ไปตามขั้นของตน คือไปตามหน้าที่ของตน

ใครทำลับก็ไปช่วยอยู่ที่ลับ ทำที่แจ้งก็ไปช่วยอยู่ที่แจ้ง ไปทุกซอกไปสุขอยู่กับคนผู้ทำไม่ได้ไปสุขไปทุกซอกอยู่กับผู้ใดที่ไม่ได้ทำ ให้ระมัดระวังการกระทำของตน การกระทำของตนสำคัญมากทีเดียว พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระวังๆ แล้วก็ยังบอก นตฺถิ กมฺมสมฺมํ พลํ ไม่มี

อานุกาฬใดจะเหนืออานุกาฬแห่งกรรมไปได้เลย นั้นฟังซิ ไม่มีอะไรเป็นคู่แข่ง อานุกาฬแห่งกรรมเหนือตลอด ท่านบอกอย่างนั้น ให้พากันระมัดระวัง

ทองคำกำลังเป็นน้ำไหลซึมเข้าคลังหลวงของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ปิด เราเปิดไว้ แยม ๆ ไว้ ถ้าเปิดกว้าง ๆ ไม่มีใครให้มันขายชี้หน้า จึงเปิดไว้แยม ๆ เท่านั้น แล้วค่อยไหลซึมเข้ามาเรื่อย ๆ เราพยายามจะชนทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพราะคลังหลวงทองคำมีน้อยมาก เมื่อเราได้เป็นกอบเป็นกำมาแล้วตามความมุ่งหมายของเรา ด้วยความพร้อมเพรียงของพี่น้องทั้งหลาย ได้เต็มสัดเต็มส่วนแล้ว เราก็อยากจะได้ทองคำที่เป็นปลิกเป็นย่อยให้เป็นน้ำไหลซึมเสริมกันเข้าไปในเวลานี้ ซึ่งเป็นกาลอันควรมากที่สุดทีเดียว เราจึงเปิดแยมเอาไว้ ทองคำเรารู้สึกว่ามีน้อย เวลานี้ก็ได้เข้าไปตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลกรัม นี่ได้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราอยากได้ทองคำนี้เป็นน้ำไหลซึมเสริมส่วนใหญ่เข้าไปเรื่อย ๆ คลังหลวงของเราจะได้หนาแน่นขึ้น เมื่อคลังหลวงเราหนาแน่นขึ้นแล้ว ชาตินไทยของเรา ก็หนาแน่นขึ้นมา ๆ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณา ขนสมบัตินี้เข้าสู่คลังหลวงของเรา เท่ากับหนุนชาติทั้งชาติให้แน่นหนามั่นคงตลอดไป

เราพูดจริง ๆ นะเราสลดสังเวชมากที่สุดทีเดียว คราวได้ออกช่วยชาติคราวนี้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างที่ว่านี้ ไม่เคยคิดเคยคาดก็ให้เห็น โอ๊ยหยาบขนาด พระเราหยาบ นี่แสดงออกไปเหล่านี้ ที่อ่านมาตะกั้นก็มีแต่เรื่องความหยาบโลนของพระทั้งนั้น นี่ละที่ว่าไอ้หลังลายที่ท่านทำออกมา นั่นนะ เป็นผู้เฉลียวฉลาดมากที่สุดทีเดียว เพื่อสับเปลี่ยนนวนเวียน ประสานกัน ในระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน ต้องมีเงินมีทองแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นี่เป็นความฉลาดสำหรับท่านผู้ผลิตขึ้นมา ท่านผลิตขึ้นมาให้เป็นความสะดวกพอดี ๆ

แต่ที่นี้ไอ้ตัวสำคัญที่มันผลิตไม่เป็นนั้น มันก็ผลิตแบบหนึ่งขึ้นมา ไอ้ความโลภได้เท่าไรไม่พอ ๆ นี่มันผลิตขึ้นมา ได้เท่าไรไม่พอ ได้ทำไหนเอาทั้งนั้น ทำไหนเอาทั้งนั้น อย่างที่ออกหนังสือพิมพ์นี้ออกทำไหน ได้ทำไหนฟังซินะ อย่างนี้ละไอ้หลังลายมันมีอำนาจมาก ไม่มีมากได้แต่ธรรม กับธรรมนี้ขึ้นมาไม่ได้ เหนือมาไม่ได้ ธรรมเหยียบตลอด ๆ นอกนั้นมันเหยียบหมดไอ้หลังลาย เข้าใจไหมไอ้หลังลาย เราพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูด มีแต่หลวงตาองค์เดียวนี้พูด ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วอย่าเป็นบ้ากับไอ้หลังลาย เข้าใจไหม ถ้าใครอยากเป็นบ้าแล้วก็เอาวิ่งตามมัน ก็มีเท่านั้นแหละ มันมีอำนาจมากอย่างนี้

ท่านตั้งเอาไว้สำหรับเป็นความสะดวกสบาย ระหว่างโลกที่อยู่ร่วมกันทั้งเขาทั้งเรา ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อให้โลกเสียจนลึมน้ำลึมน้ำ เป็นบ้าอำนาจบาตรหลวง ได้เท่าไรไม่พอ ๆ เวลานี้โลกร้อนมากเพราะอันนี้เอง จะเป็นเพราะอะไร ก็มีมาไว้เพื่อความสะดวก มันไม่ได้

สะดวกนะซิ ได้มาเท่าไรยังไม่สะดวกใหญ่ ได้น้อยไปๆ เรื่อย ไม่สะดวก ถ้าได้มากจะสะดวก จนกระทั่งวันตายก็ไม่สะดวกเลย ความโลภไม่พาให้สะดวก มันอยากได้ตลอดๆ เป็นอย่างนั้นละ ปล่อยสิ่งเหล่านี้้ออกเสียโดยสิ้นเชิง ดังพระพุทธเจ้า-พระอรหันต์ท่านเอาอย่างนี้เลยนะ ไม่มีอะไรติดในพระทัย ในหัวใจ แสนบรมสุขอยู่ในนั้นเลย นั่นละเรียกว่าเหนือ สิ่งเหล่านี้ไปอาจเอื้อมไม่ได้เลย ท่านเหนือตลอด

เรื่องเงินนี้ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรา ทรงบัญญัติไว้ให้พระปฏิบัติตาม ของเล่นเมื่อไร คือท่านตัดขาดสะบั้นไปเลยเรื่องเงิน ชาตुरुปรชต์ อุกุณฺณเหฺยฺย วา อุกุณฺณหาเปฺยฺย วา อุปนิฺกฺขิตฺตํ วา สาทิเยฺยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตียํ. นี้ออกมาทางปาฏิโมกข์ด้วย ภิกษุรูปใดไปจับเงินและทอง ตนไปเอาเองก็ตาม ให้คนอื่นไปเอามาให้ก็ตาม ด้วยความถือ เป็นของตนปรับอาบัติ ของนั้นนิสสัคคีย์ต้องเสียสละ เจ้าของจึงจะแสดงอาบัติตก

นิสสัคคีย์คือเสียสละ ความเสียสละในเงินที่พระภิกษุไปเอามาเป็นของตนนั้น พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระสงฆ์สี่รูป นูณะพะงิซึ พระองค์นี้ไปรับเงินรับทองมา ยอมรับแล้ว ให้เอาเงินเหล่านี้มาวางในท่ามกลางพระสงฆ์สี่รูป พระวินัยมี แล้วให้พระสงฆ์สี่รูปนั้น สมมุติพระองค์ใดองค์หนึ่งทำหน้าที่ในท่ามกลางสงฆ์นั้น ให้เอาเงินนี้ไปปาเข้าป่า บอกชัดๆ อย่างนี้นะ ปาเข้าป่าแล้วห้ามกำหนดที่ตก ถ้าว่าเงินนี้จะตกที่ตรงไหนๆ ปรับอาบัติอีก ท่านตัดขาดขนาดนั้นนะ เพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นพินเป็นไฟแก่การบำเพ็ญ เพื่อความพ้นทุกข์ของพระ สิ่งเหล่านี้กลับเป็นภัยสำหรับพระนะ เป็นภัยต่อธรรมของพระ

ให้ไปเสียสละ สมมุติให้พระองค์หนึ่งถือเงินนี้ไป ให้ไปปาเข้าป่า และห้ามกำหนดที่ตก ถ้ายังกำหนดว่าตกที่ไหนๆ มีความหมายจะไปเอาอยู่ใช้ไหม ปรับอาบัติอีก เมื่อทำอย่างนั้นแล้วมาแสดงอาบัติได้ เงินเหล่านี้หมดไปไหนก็ช่างเถอะไม่สนใจเลย ปาเข้าป่าเท่านั้น โดยไม่กำหนดที่ตกเลย นี่พระวินัยมี เอาออกมาจากคัมภีร์ พระไปจับไปต้อง ไปยึดไปถือได้เมื่อไร ปรับอาบัติปาจิตตีย์ ส่วนสิ่งของนิสสัคคีย์ให้เสียสละให้หมด ไม่ให้มีอะไรห่วงใยเลย นี่เป็นพระบัญญัติขั้นต้น บัญญัติที่แรกเลย

ที่นี้อันดับที่สองมาเมณฑกเศรษฐี เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านไปบวช ออกมาจากสกุล พระราชามหากษัตริย์ที่เป็นสกุลละเอียดอ่อนมากก็มี คนธรรมดาเราก็มี เวลาเข้ามาสู่สถานที่บวช คือมาบวชเป็นพระแล้วนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยสี่ต้องอาศัยประชาชนเขาเลี้ยงดู ที่นี้พระที่เป็นกษัตริย์ออกมาท่านเคยได้รับความละเอียดอ่อนมาแล้วจะมาสวมบุกสมบัน เป็นทุกข์ในปัจจุบันสด ๆ ร้อน ๆ นั้นรู้สึกจะหนักมากไป เมณฑกเศรษฐีจึงไปทูลขอพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต คือทรงผ่อนผันลงมาว่า แต่ก่อนพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้จับให้แตะ

ให้ต้องไม่ให้เอาเลย ขาดแล้ว ไม่ให้เกี่ยวข้องเลยกับเงิน ที่นี้เมณฑกเศรษฐีมาขอความ
ผ่อนผัน ว่าขอให้ให้มีผู้ใดผู้หนึ่งรับปัจจัยนี้เอาไปซื้อกับปียภณฑ์ สิ่งที่ควรแก่พระมาถวายพระ
ขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งพิจารณาแล้ว เอ้า ถ้าอย่างนั้นเรา
จะลดลงนิดหนึ่ง คือเงินที่เขามาถวายนี้ให้มีไวยาวจักรหรือทายกผู้ใดผู้หนึ่ง มาเอาเงินนี้ไป
เก็บเอาไว้เพื่อเวลาท่านต้องการอะไร ให้ท่านสั่งให้ไปซื้อสิ่งนั้นๆ มาเพื่อผ่อนให้เป็นเบา
ไปๆ แต่เราตถาคตไม่ให้ยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้นั้นอีกด้วย เก็บไว้แล้วก็ยังไม่ให้
ยินดี ให้ยินดีในกับปียภณฑ์ที่ท่านต้องการเท่านั้น นี่ชี้ขาดลงไปอีก นี่พระพุทธเจ้าเด็ดขาด
ใหม่

แล้วเวลานี้เป็นยังไงละอะเหอะใหม่ไอ้หลังลาย มันเหยียบหัวพระไปทุกทิศทุกทาง
เวลานี้ มันฟังเสียงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ไหน นี่ละพระโอวาทออกจากคัมภีร์ ไปดู
เราไม่ได้มาอูตริ ไม่ได้มาอวด เรียนมาเหมือนกัน เห็นเหมือนกัน ข้อห้ามพระพุทธเจ้าที่
เกี่ยวกับเรื่องเงินนี้เด็ดขาดมากที่สุด ทรงผ่อนผันมาเพียงให้ผู้อื่นรับไว้ให้เพื่อจะไปซื้อกับ
ปียภณฑ์ แต่ไม่ให้ยินดีในเงินที่เราเก็บไว้เพื่อตน นู่นนะฟังซิ แล้วเวลานี้มันเป็นยังไงมัน
ละอะเหอะไปยังไง ฟาดให้มันเต็มยามเต็มมุง ไปก็ได้ ไปที่ไหนให้เต็มกระเป่าไปก็ได้ เต็ม
ยามไปก็ได้ ไม่ได้สนใจ เหยียบหัวพระพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนั้นแลไป

พระวินัยก็ดี พระธรรมก็ดี คือศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านบอกไว้แล้วว่า
พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตาย
ไปแล้ว เมื่อทำอย่างนี้แล้วมันก็เหยียบหัวพระพระพุทธเจ้าไป คือเหยียบพระวินัยไปก็เหยียบหัว
พระพุทธเจ้าไป แล้วก็ดูเอาซิทุกวันนี้เป็นยังไง ละอะขนาดไหน ศาสนาจนจะดูไม่ได้แล้วนะ
เวลานี้ นอกจากนั้นยังเห็นพระยกทัพนมาตีกันอีก ก็ยิ่งสลดสังเวชไป บอกว่าเราไม่มีอะไรกับ
โลก มีแต่ปลงธรรมสังเวช ใครจะเอาดีเอาชั่วอะไรมาให้เรา ไม่ติดไม่มีเราบอกแล้ว สาม
แดนโลกธาตุนี้เราปล่อยโดยสิ้นเชิงมาเป็นเวลา ๕๕ ปีแล้ว ก็บอกประกาศ นี้อวดเหอ
ของจริงนำมาพูดอวดได้ยังไง ของปลอมเขายังเอามาแสดงได้ ของจริงแสดงไม่ได้มีเหอ

นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องวินัย เรื่องจุดปัจจัยที่ว่าไปโกยเอามาจากที่นั่นที่นี้ เวลานี้
ไอ้หลังลายเลยเป็นใหญ่เป็นโต สรรณ คัจฉามิ แล้ว แทนพุทธ สรรณ คัจฉามิ ธมฺมํ สงฺขม
สรรณ คัจฉามิ ไอ้หลังลาย สรรณ คัจฉามิ แทนพระพุทธเจ้าแล้วเวลานี้ มันไม่ได้มองดู
พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าไอ้หลังลายนะ เอาละเอาแค่นี้เสียก่อน ให้พร

ตะกั๊นออกหนังสือพิมพ์ก็เปิดเผยแล้วใช้ใหม่ ที่ว่าจะผ่าตัด ดูว่าเป็นมะเร็งที่ทำ แล้ว
ก็บอกว่าให้ปิดให้หมดอีกนะ กำชับกำชาหมอไว้ให้ปิด แล้วไม่ทราบใครมาเปิดก็ไม่รู้ พวก

นี่ก็เลยได้ฟังกันไปหมดเลย มันก็มีด้วยกัน คนทั่วโลกเป็นไปได้อันนั้น เป็นของแปลกอะไร ปิดหาอะไร พุดตามความจริงก็ได้

วันนี้ได้ฟังพระวินัยอย่างชัดเจน พระวินัยเกี่ยวกับไอ้หลังลาย ขึ้นต้นท่านบัญญัติเข้าไปในปาฏิโมกข์ พระสวดทุก ๑๕ วันเลย เรายังจำได้อยู่ในปาฏิโมกข์ ที่ยกขึ้นมาตะกั้น ออกมาจากปาฏิโมกข์นะ เราเรียนเราจำได้ สวดปาฏิโมกข์มาได้ ๑๖ ปี จึงได้หยุด ให้พระสวด เราไม่สวดเลยเดี๋ยวนี้ เราสวดปาฏิโมกข์มาตั้งแต่พรรษาแรกถึง ๑๖ ปี จากนั้นมาก็หยุดตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ ไม่สวด เพราะฉะนั้นเวลาเอามาพูด มันก็พูดได้ละซี ก็เรียนมาแล้ว

ชาตรูปรชต์ อุกคณเหยย วา อุกคณหาเปยย วา อุปนิขิตต์ วา สาทิเหยย, นิสุสคคิย ปาจิตติย ภิกขุรูปใดก็ตามรับเงินก็ดี ทองก็ดี หรือสิ่งที่สมมุติให้เป็นเงินก็ดี รับเองก็ดีต้องอาบัติ ให้คนอื่นรับต้องอาบัติ หรือเขารับให้ยินดีก็ต้องอาบัติจากการรับของเขา นั้นฟังซิปรับขนาดนั้น นี่เป็นพระบัญญัติเบื้องต้น อันดับที่สองเมณฑกเศรษฐีไปขอความผ่อนผันจึงลดลงมา แต่ก่อนไม่ให้รับทั้งนั้นเลย ต่อมาอันดับหลังนี้จึงมาผ่อนผันให้เขารับแทนได้ แต่ให้ยินดีในกับปियภักทที่ที่เขาจะไปซื้อหา ไม่ให้ยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตน ถ้ายินดีปรับอีก นะะฟังซิ คือท่านตัดขาดเพื่อไม่ให้มีความเชื่อใจในสิ่งเหล่านี้เลย จะได้ปฏิบัติธรรมสะดวกไม่มีอะไรเลย เพราะอันนี้เป็นภัยมาก พระพุทธเจ้าจึงตัดอย่างรุนแรง คือเป็นภัยต่อการบำเพ็ญธรรม เอาละเลิกกัน

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz